
Erindi varðandi ástand Víkurbrautar og
Framnesvegar á Raufarhöfn

Erindi:

Ég fer hér fram á að Norðurþing geri við Víkurbraut og Framnesveg á Raufarhöfn.

Ástand þessara gatna er hörmulegt og þarfnast tafarlausra viðgerða.

Byggja þarf upp göturnar samkvæmt stöðlum Vegagerðarinnar, bæði hvað vinnulag varðar og 
efnisval.

Einnig er þess krafist að þessar götur njóti vetrarþjónustu.

Meðfylgjandi eru ljósmyndir af þessum götum.

Einnig er mynd af jarðfalli sem gert var við með óviðunandi hætti.
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